

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/ ทง๕๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ของประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๐๘๙๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ของประเทศไทย ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS จะนำมาซึ่งการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพ และเปิดประตูการค้าของประเทศไทยสู่ตลาดใหม่ได้มากขึ้น ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือในระดับพหุภาคีนั้น จำเป็นต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมในภาพรวม และความมั่นคงของประเทศอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงควรพิจารณาดำเนินการศึกษาประโยชน์และผลกระทบเชิงลึกที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ทั้งในลักษณะการเข้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ (full member) และฐานะหุ้นส่วนของกลุ่ม BRICS (partner) รวมทั้งความแตกต่างระหว่างการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS กับการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทางเศรษฐกิจอื่น หรือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่น และควรนำรายงานผลการศึกษาดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ของประเทศไทย นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกฯ เป็นไปอย่างครอบคลุม กระทรวงการต่างประเทศควรสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมด้วย

๒. เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่ง OECD เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทนำในการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี อันรวมถึงหลักการด้านการปกครองภายใต้หลักนิติธรรม (rule of law) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน (human rights) และด้านการสนับสนุนระบบตลาดแบบเปิดและมีความโปร่งใส (open and transparent market economy) กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาให้รอบด้านในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS โดยเฉพาะการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของ OECD โดยการดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ควรตั้งอยู่บนหลักการดำเนินการทางการทูตอย่างสมดุลที่ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๑ (รัชไทย) โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thuttai@nesdc.go.th

~~ลับ~~